

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

<http://www.matichon.co.th>

# มติชน

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14381 ราคา 10 บาท



## แวดวง การศึกษา

### ● 'TIS' เปิดภาคเรียนแรกส.ค.นี้

นางจงรักษ์ ไกรนาม ประธานคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล หรือ TIS เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างโรงเรียนในเฟสแรกคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% โดยจะเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึง Grade 5 ก่อน สำหรับหลักสูตรของโรงเรียน ใช้หลักสูตรอเมริกันที่เชื่อในปรัชญาธรรมชาตินิยมปรัชญาการศึกษาปฏิบัตินิยม ปรัชญาสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ให้ความสำคัญพัฒนาการทางสติปัญญาและจิตวิทยามานูรณาการให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และจุดยืนของสังคมวัฒนธรรมไทย เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน

เขียน ได้ดีใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ควบคู่กับการเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนโยน เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เหมือนคำขวัญของโรงเรียนคือ สำนักไทย สร้างไทย สู่อสากล

### ● มพ. ขึ้นมหา'ลัยประกอบการ

นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มพ.ได้ทำงานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชน โดยบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านโครงการต่างๆ โดยในปี 2560 มพ.จะจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง โดย มพ.ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หรือโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลมุ่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ โดยศูนย์ประสานงานโครงการ Talent Mobility มพ.เป็นหน่วยงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและนักวิจัย ทำหน้าที่เชื่อมโยงและประสานข้อมูลความต้องการระหว่างสถานประกอบการกับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จนนำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

### ● 8ม.ไทยโชว์ผลงานเด่น

นายคมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้

จัดงานประชุมวิชาการ "ICA SP-CON 2017" แสดงผลงานเด่นด้านวิศวกรรมอัตโนมัติกว่า 80 ผลงาน จากโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโครงงานสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ของ 8 สถาบัน ได้แก่ สจล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมเมคเกอร์คนรุ่นใหม่ กระตุ้นการก้าวเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบผลสำเร็จ และร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย